

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh như sau:

1. Việc thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và ban hành Quyết định số 2491/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017; Quyết định số 601/QĐ-SGDĐT ngày 21/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về Cải cách hành chính tại cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 961/KH-SGDĐT, ngày 02/6/2017 về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2017; Công văn số 300/SGDĐT-VP, ngày 27/2/2017 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 851/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2017 về việc thành lập đoàn Kiểm tra công vụ.

Tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; theo đó, các phòng ban đã tiến hành rà soát và thực hiện giảm 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và người dân; Ban hành Quyết định số 647/QĐ-SGDĐT, ngày 17/3/2017 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo,

trong đó 17 thủ tục hành chính đã được cắt giảm thời gian thực hiện so với quy định hiện hành.

Không quy định thêm và kiên quyết loại bỏ những quy trình, khâu trung gian, giấy tờ không cần thiết; không để xảy ra tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp.

2. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt việc đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng môi trường làm việc trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, làm giảm những phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chu đáo có năng lực, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Tiếp nhận và trả kết quả đúng (*hoặc trước*) thời gian thủ tục hành chính quy định, đồng thời trực tiếp tham gia tự kiểm soát các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Văn phòng Sở, theo đó doanh nghiệp và người dân không phải trả chi phí không chính thức.

Ban hành công văn số 414/SGDĐT-VP, ngày 15/3/2017 về việc thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc phải niêm yết số điện thoại phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với đơn vị khi giải quyết các thủ tục hành chính.

3. Việc hoàn thành chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/1/2015

Thực hiện rà soát, thống kê thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về công bố TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quy chế tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1044 /QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về công bố TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 92 thủ tục hành chính, trong đó có 52 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và 35 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành công khai các thủ tục hành chính trên Website của cơ quan (Địa chỉ trang Web: <http://daknong.edu.vn>), niêm yết tại trụ sở cơ quan và trụ sở các đơn vị trực thuộc để các tổ chức, cá nhân biết khai thác và sử dụng. Công khai số điện thoại đường dây nóng tại bộ phận một cửa và đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (Số điện thoại: **05013. 546094**). Công tác niêm yết các thủ tục hành chính được thực hiện

ngghiêm túc, đúng quy định. Các đơn vị trực thuộc đã áp dụng các hình thức công khai thủ tục hành chính phù hợp, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dễ tiếp cận và tìm hiểu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 28/2/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận: *Thư*

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Phó Giám đốc: Trần Sĩ Thành;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Sĩ Thành

